

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?



เรามองดูด้วยตา แต่มองเห็นด้วยสมอง คนที่มีคุณภาพการมองเห็นต่ำกว่าปกติ แล้วไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง สมองส่วนควบคุมการมองเห็น และสมองส่วนกลาง จะพยายามฝืนเพ่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นภาพชัดขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้านอื่น ลดลง

ความสามารถในการมองเห็นของเรา จะยิ่งลดลง ตามวัยที่เพิ่มขึ้น ต้องใช้สมองฝืนเพ่งในการมองเห็นหนักขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ยิ่งลดลงอย่างรวดเร็ว จนรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องใช้สายตาและความคิด ตลอดทั้งวัน ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตลดลง

ไอชอปติก เป็นศูนย์สร้างแว่นตาเฉพาะบุคคล เพื่อคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด ออกแบบ ผลิต ประกอบ อย่างเฉพาะเจาะจง ตามพฤติกรรมการใช้สายตาที่แท้จริง สำหรับผู้ใช้แต่ละคน ให้คุณภาพการมองเห็น คมชัด สมจริง ทุกรยะ ในเสี้ยววินาที อย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้อย่างก้าวกระโดด เหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง



แว่นตาเฉพาะบุคคล ที่สร้างโดยศูนย์แว่นตาไอชอปติก จึงสามารถปฏิบัติ ข้อจำกัดเดิมๆ ของแว่นตาราคาแพงเทคโนโลยีเก่า ด้วยการวิเคราะห์ระบบการมองเห็น แบบดิจิทัล 3 มิติ อย่างละเอียด ถูกต้อง เทียงตรง แม่นยำ ตามค่าสายตาสั้น สายตาวาย สายตาเอียง และตามการทำงานร่วมกันของตาทั้ง 2 ข้าง ในทุกระยะ ทุกองศาการมอง แล้วออกแบบ สร้างเลนส์แว่นตาแต่ละข้าง อย่างเฉพาะเจาะจง ตามพฤติกรรมการใช้สายตาดิจิทัลของผู้ใช้แต่ละคน ตามขนาดรูปร่างตา และตำแหน่งจุดศูนย์กลางของรูปร่างตาที่แท้จริง บนกรอบแว่นแต่ละอัน ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้สายตาระดับสูงสุด สำหรับลูกค้าแต่ละคนอย่างแท้จริง

เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคล ของศูนย์แว่นตาไอชอปติกทุกรุ่น ถูกสร้างขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง สำหรับผู้ใช้แต่ละคน เข้าหาพฤติกรรมการใช้สายตา ในชีวิตจริง ของผู้ใช้แว่นตาแต่ละคนทั้งชีวิต เพื่อช่วยให้ไม่ต้องใช้สมองเฟ้นเพ่งทั้งชีวิต เพื่อปรับเข้าหาความจำกัดของแว่นตาอยู่ตลอดเวลา เหมือนอย่างคนที่มมีปัญหาทางสายตาทั่วโลก กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อีกต่อไป

ผู้ใช้แว่นตาเฉพาะบุคคล ที่สร้างโดยศูนย์แว่นตาไอชอปติก สามารถสนุกสนานกับการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ มีพลังเพิ่มขึ้น ใสสบาย เสมือนแว่นตา เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม

สายด่วน อาจารย์โอบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอชอปติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา

โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998

(เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ)

LINE ID : @isoptik

Email : isoptik@gmail.com